

Số: /BC-STTTT

Bắc Kạn, ngày tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO

Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg và Chương trình phối hợp số 79-CTr/BDVTW-BCSĐCP

I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

1. Khái quát chung

Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về: Báo chí; xuất bản; bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin; điện tử; phát thanh và truyền hình; thông tin đối ngoại; bản tin thông tấn; thông tin cơ sở; hạ tầng thông tin truyền thông; quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin.

Về tổ chức bộ máy, lãnh đạo Sở có Giám đốc và 03 Phó Giám đốc, có 05 phòng chuyên môn và 01 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc. Toàn Sở hiện có 45 công chức, viên chức và người lao động (gồm: 23 CC, 17 VC, 05 HĐLĐ theo ND 61). Các tổ chức Đảng, đoàn thể gồm: 01 Chi bộ Đảng với 30 đảng viên; 02 Công đoàn với 45 đoàn viên, 01 Chi đoàn gồm 23 đoàn viên, Hội Khuyến học gồm 45 hội viên.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền; có trình độ, năng lực công tác; gương mẫu, rèn luyện, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, luôn nêu cao trách nhiệm phục vụ nhân dân trong thực thi công vụ, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước. Các tổ chức Đảng, đoàn thể được kiện toàn đúng quy định và đi vào hoạt động nền nếp, hàng năm đều đạt tổ chức trong sạch, vững mạnh.

2. Tình hình triển khai thực hiện

Cấp ủy, chính quyền đã tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới (Chỉ thị số 16) và Chương trình phối hợp số 79-CTr/BDVTW-BCSĐCP ngày 11/10/2016 giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự Đảng chính phủ về công tác dân vận giai đoạn 2016-2021 (Chương trình số 79). Hằng năm, đã chỉ đạo xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền, Kế hoạch thực hiện phong trào “Dân vận khéo” năm 2021 và Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở để triển khai thực hiện.

Công tác tuyên truyền, phổ biến thực hiện Chỉ thị 16 và Chương trình phối hợp số 79 được cấp ủy, chính quyền lồng ghép thực hiện trong các buổi

sinh hoạt Chi bộ, giao ban cơ quan, sinh hoạt chào cờ thường kỳ và chuyển văn bản qua hồ sơ công việc, thư công vụ để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động chủ động nghiên cứu, thực hiện.

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Tình hình thực hiện Chỉ thị 16 và Chương trình số 79

Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan tại Quyết định số 83/QĐ-STTTT ngày 04/8/2016. Hằng năm, xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền, Kế hoạch thực hiện phong trào “Dân vận khéo”, Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở để triển khai thực hiện công tác dân vận trong cơ quan, đơn vị. Tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về công tác dân vận đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở. Chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các nội quy, quy chế liên quan đến quyền và nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân, đảo đảm phát huy quyền làm chủ, lấy ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trước khi quyết định các chủ trương, chính sách quan trọng.

2. Kết quả thực hiện Chỉ thị 16 và Chương trình số 79

Công tác dân vận được cấp ủy, chính quyền quan tâm, chú trọng chỉ đạo triển khai thực hiện. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Thông tin và Truyền thông đã lồng ghép thực hiện các nhiệm vụ công tác dân vận trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị cũng như trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của mỗi cán bộ, công chức, viên chức. Cấp ủy đã phân công 01 chi ủy viên là Phó Giám đốc Sở phụ trách, theo dõi, tổ chức triển khai thực hiện công tác dân vận tại cơ quan, đơn vị.

Kịp thời tổ chức học tập, tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác dân vận, qua đó góp phần giáo dục, nâng cao nhận thức về công tác dân vận cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Thường xuyên tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chấp hành tốt nội quy, quy chế của cơ quan; lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc có liên quan đến quyền lợi và nguyện vọng chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; vận động công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua. Quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Đảm bảo thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động theo đúng quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “*Dân vận khéo*” giai đoạn 2017-2020; Kế hoạch triển khai thực hiện “*Đề án nâng cao hiệu quả phong trào Dân vận khéo*” giai đoạn 2018-2020. Ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào “*Dân vận khéo*” và đăng ký mô hình “*Dân vận khéo*” hằng năm để triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị. Đồng thời, hằng năm đã xây dựng Kế hoạch làm theo Bác của tập thể Chi bộ cũng như của mỗi cá nhân cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở, thúc

đẩy việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cơ quan, đơn vị. Vận động cán bộ đảng viên phát huy sức mạnh đoàn kết nội bộ, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chương trình hành động thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Chi bộ và của cấp trên.

Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, tập trung xây dựng chính quyền điện tử, xây dựng cơ quan, đơn vị công khai, minh bạch, trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả để phục vụ người dân, doanh nghiệp. Hằng năm, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch thực hiện công tác CCHC và triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong kế hoạch đảm bảo tiến độ và chất lượng. Chủ động rà soát, tham mưu cho cấp có thẩm quyền công bố, sửa đổi, bổ sung, kiến nghị phương án đơn giản hóa các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở; niêm yết công khai 100% TTHC tại trụ sở cơ quan, đồng thời đăng tải đầy đủ, kịp thời trên Cổng TTĐT của Sở, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận, thực hiện giao dịch, giám sát hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan, đơn vị. Tích cực, chủ động tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4. Thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC qua hệ thống Một cửa điện tử; tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích, giúp tiết kiệm chi phí, giảm thời gian đi lại cho người dân, nhất là đối với địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, đồng thời hạn chế được việc tiếp xúc trực tiếp với người dân, tổ chức, góp phần phòng, chống sự nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết TTHC. Trong kỳ báo cáo, không có kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành và thực hiện Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo Đề án số 03-ĐA/TU ngày 10/5/2017 của Tỉnh ủy. Đến nay, bộ máy tổ chức của Sở đã được sắp xếp theo hướng tinh gọn, giảm từ 07 phòng chuyên môn xuống còn 05 phòng; chuyển bộ phận Website thuộc Trung tâm CNTT&TT về Văn phòng UBND tỉnh; sắp xếp, bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo, quản lý phù hợp với cơ cấu tổ chức mới đảm bảo đúng quy định.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc, quản lý, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài sản Nhà nước được giao, tuân thủ các quy định về văn hóa công sở, đạo đức công vụ, luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm phục vụ nhân dân. Trong kỳ báo cáo, không có cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bị xử lý kỷ luật từ mức khiển trách trở lên.

Cấp uỷ, chính quyền luôn quan tâm, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện giám sát, phản biện các nội dung theo quy định của pháp luật, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Tạo điều kiện để các tổ chức chính trị - xã hội tham gia đóng góp ý kiến, xây dựng cơ chế, chính sách, phát huy dân chủ, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn đoàn viên, hội viên chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của cơ quan, đơn vị; kịp thời nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng, phát huy hiệu quả chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên cũng như vai trò

vận động, tập hợp quần chúng, góp phần phát huy dân chủ, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất nội bộ, xây dựng Đảng, Chính quyền trong sạch, vững mạnh.

3 - Kết quả công tác tập huấn, bồi dưỡng

Chi ủy, lãnh đạo Sở thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý, người được phân công phụ trách công tác dân vận, thường xuyên tiếp xúc với nhân dân tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả đạt được

Công tác dân vận đã có chuyển biến tích cực, hiệu quả rõ nét hơn, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, giữ vững ổn định an ninh chính trị của đơn vị, địa phương, trực tiếp tham gia xây dựng tổ chức Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác dân vận của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được nâng lên.

2. Khó khăn, hạn chế và nguyên nhân

*** Khó khăn, hạn chế**

- Việc xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện các chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận chính quyền đôi lúc chưa kịp thời.

- Công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận chính quyền chưa được thường xuyên.

*** Nguyên nhân**

- Cán bộ phụ trách công tác dân vận của Sở là kiêm nhiệm, vừa làm vừa tìm hiểu, học hỏi nên việc triển khai công tác dân vận chưa được quan tâm đúng mức.

- Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Sở đa số còn trẻ, kinh nghiệm còn thiếu, chưa qua công tác ở cơ sở, do đó nhận thức về công tác dân vận, tham gia vận động quần chúng, lắng nghe, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng quần chúng còn hạn chế.

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT: Không có./.

Nơi nhận:

Gửi bản điện tử:

- Sở Nội vụ;
- GD, các PGĐ Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lô Quang Tuyền